

## 'ธนาคารประชาชน' สู่มหาวิทยาลัยประชาชน' พัฒนาการอีกขั้นของการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน



■ ชาติชาย พยุหนาวีชัย  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ธนาคารประชาชนเป็นชื่อของสิน  
เชื่อประเภทหนึ่งของธนาคารออมสิน  
ที่ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี 2544 จาก  
ความตั้งใจของรัฐบาลสมัยนั้นที่  
จะสร้างชีวิตใหม่ให้คนจนมีอาชีพ  
หลุดพ้นจากความยากจนและหนี้สิน  
นอกระบบ โดยให้คนยากคนจนผู้ประกอบ  
อาชีพอิสระรายย่อยต่างๆ รวมกลุ่มกัน  
กู้และค้ำกันเอง

มีหลักการพื้นฐานว่าต้องมีการออม  
เงินและมีอาชีพจึงจะสามารถกู้เงินจาก  
ธนาคารออมสินได้ ถือเป็นการสร้าง  
วินัยการออมควบคู่กับการขอสินเชื่อ  
โดยวงเงินกู้เริ่มต้นที่ 1.5 หมื่นบาท ไป  
จนถึง 5 หมื่นบาท และขยายไปจนถึง  
2 แสนบาท ธนาคารประชาชนจึงเป็น  
โอกาสของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน  
ระบบธนาคารของประชาชนผู้มีรายได้น้อย  
ครั้งแรกของระบบการธนาคารไทย

มาถึงวันนี้ ธนาคารออมสินก็ยังคง  
มุ่งมั่นกับการเป็นผู้นำในการช่วย  
เหลือดูแลประชาชนคนไทยสอดคล้องกับ  
นโยบายรัฐบาล โดยได้เปิดโครงการ  
"มหาวิทยาลัยประชาชน" ขึ้น เพื่อสร้าง  
โอกาสเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็น



โครงการ 'มหาวิทยาลัยประชาชน' เกิดขึ้น  
เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่  
จำเป็นด้านอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ  
โดยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 16 แห่ง

ด้านอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ  
โดยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 16  
แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัย  
สวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณ  
ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย  
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัด  
หลักสูตรวิชาชีพเสริมสร้างภูมิปัญญา

และทรัพยากรท้องถิ่นเข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา

นอกจากนี้ ยังได้นำนักศึกษาในโครงการ “อมลนิยิวพัฒนรักษ์ถิ่น” จาก 16 สถาบันเหล่านี้ ลงพื้นที่ให้ความรู้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อย โดยนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์จุดเด่นของแต่ละชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวผลิตภัณฑ์และบริการของท้องถิ่นให้มีคุณภาพ มีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้

โดยระยะแรกนี้ มุ่งเน้นไปยังกลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนรับสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านธนาคารอมลนิยิวจำนวน 3 ล้านราย ผู้ที่จบหลักสูตรมหาวิทยาลัยประชาชนแล้วจะมีโอกาสขอสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารอมลนิยิว คาดว่าในปีแรกนี้จะมีผู้มีรายได้น้อยเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ 2-3 หมื่นราย โดยธนาคารได้เตรียมวงเงินสำหรับสนับสนุนการสร้างอาชีพในโครงการมหาวิทยาลัยประชาชนนี้ไว้ 1 หมื่นล้านบาท

ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ช่วยกันบอกต่อโครงการมหาวิทยาลัยประชาชนไปถึงคนไทยทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อยที่ยังมีความสามารถและพร้อมที่จะเข้าสู่วิชาชีพที่ตนถนัดให้ได้รับโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งครับ ■